

จดหมายออนไลน์

(13 พฤษภาคม 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

ความสุข หรือ ความทุกข์เกิดจากใจ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณ สุทธิษา เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 เวลา 22.00 น. กทม เพศหญิง อาศัยอยู่ที่นอร์เวย์

คุณสุทธิษา เขียนมาว่า คิฉันเคยเขียนมาสอบถามดวงเมื่อสองปีที่แล้ว เห็นว่าช่วงนี้คิวไม่มาก จึงได้ลองเขียนมาใหม่ เพื่อจะได้รับความกรุณาดูชะตาชีวิตในรอบปีใหม่นี้ คิฉันสมรสมา 14 ปีแล้ว อยู่ต่างประเทศ 12 ปี ที่ผ่านมา ชีวิตสมรสลุ่มๆดอนๆมาตลอด จะเลิกก็กลัวลำบาก ลูกสองคนกำลังโต แต่สามีเป็นคนแข็งแรงมาก รู้สึกเหนื่อยกับชีวิตที่ผ่านมา

คำถามแรก ชีวิตหลังวันเกิดจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และ กอดคั่นน้อยลงไหมคะ

ผมลองตรวจดวงชะตาประจำปีของคุณ โดยพิจารณาจากรอบปีของวันเกิดเป็นหลัก ปีที่แล้วเป็นปีที่หนักของคุณ ซึ่งปัญหาหนักอกหนักใจที่คุณใจคำว่า “กอดคั่น” นั้นแหละครับ มิใช่เพียงจะเกิดเมื่อปีที่แล้ว แต่ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่หลังวันเกิดของคุณในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา

แต่ก็มีข่าวดีที่จะบอกคุณว่า หลังจากวันเกิดของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้ไปแล้ว ความกอดคั่นต่างๆ ที่คุณได้รับ ก็น่าจะเบาบางลงไปครับ

แต่ส่วนหนึ่ง คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ด้วยการปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตแบบไม่กอดคั่นตัวเองมากนัก อย่าคิดเป็นทุกข์ อย่าคิดมากจนเครียด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ เพราะมันฝังตัวอยู่ในดวงชะตาเดิมของคุณตั้งแต่เกิด

ทางที่ดีก็คือ การหันเข้าหาการสวดมนต์ภาวนา และทำสมาธิ ก็อาจจะช่วยได้

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2561 จนถึงสิ้นปีพ.ศ. 2562 จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่คุณจะรู้สึกถูกกอดคั่นมากกว่าปกติ

คำถามที่สอง มีเกณฑ์หย่าร้าง หรือเปลี่ยนแปลงชีวิตสมรสหรือไม่

ดวงชะตาของคุณ ได้รับแรงกอดคั่นอย่างมากในเรื่องครอบครัว จิตใจ เรื่องคู่ครอง เรื่องงาน และตัวเอง และ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นประเด็นในเรื่องครอบครัว และการเงินเป็นหลัก ที่ทำให้คุณไม่มีความสุข

(เนื่องจากวันเดือนปีเกิดของสามีคุณไม่แน่นอน จึงไม่อาจจะพิจารณาดวงชะตาของสามีของคุณมา
ดูประกอบได้)

แม้ว่ามนุษย์เราจะถูกกำหนด หรือ จิตเส้นชีวิตไว้ตั้งแต่เกิดแล้วก็ตาม มนุษย์เรายังสามารถเลือก
ทางเดินชีวิตของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในประเด็นปัญหานั้นๆที่เราประสบว่าจะเลือกเดินทางไหน

ในกรณีนี้ จริงอยู่คุณได้รับความกดดันอย่างมากในเรื่องชีวิตคู่ แต่คุณต่างหากที่จะเป็นผู้ตัดสินใจ
อนาคตเรื่องชีวิตคู่ของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจแต่ละเรื่องของคุณ เช่น เรื่องลูก เรื่องบ้าน เรื่องทรัพย์สินสมบัติ เป็นต้น

ยกเว้นแต่ว่า สามีของคุณจะกระทำทารุณกรรม หรือ ทุบัติคุณ ซึ่งผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น

สิ่งที่จะต้องเตือนให้ระวังก็คือ ตั้งแต่ปลายปีนี้ (ปีพ.ศ. 2560) ถึงปลายปีหน้า ช่วงหนึ่ง และ ตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2561 จนถึงปลายปีพ.ศ. 2562 อีกช่วงหนึ่ง จะทำอะไรต่อกันก็ขอให้ระมัดระวังเป็น
พิเศษ

จำสุภาษิตของไทยไว้สักบทนะครับว่า “รักยาวให้สั้น รักสั้นให้ต่อ” หมายความว่า ถ้าไม่อยากจะให้
ชีวิตคู่ยืนยาว ก็ให้ต่อความยาวสาวความยืด แต่หากรักให้ชีวิตคู่ยืนยาว อะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ควรพูดครับ

เรื่องชีวิตคู่ จึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า ต้องการแบบไหน แม้ว่าดวงคู่ของคุณ
ค่อนข้างจะได้รับการกระทบกระเทือน ไม่ราบรื่นมากนักก็ตาม

คำถามสุดท้าย กลัวเรื่องงาน เรื่องเงินไม่มั่นคง ทำให้ไม่กล้าตัดสินใจ เมื่อไหร่ส่วนนี้จะมั่นคงเสีย
ที

อย่างที่ไปพูดไปแล้วว่า คุณมีแรงกดดันในเรื่อง ครอบครัว จิตใจ เรื่องคู่ครอง และ เรื่องงาน
เพราะคุณเอาเรื่องเงิน เรื่องความมั่นคงในชีวิตเป็นเงื่อนไขสำคัญในการตัดสินใจ

ทั้งๆที่ คุณเองก็เชื่อว่าจะเป็นคนยากแค้นแสนเข็ญ และ ประเทศที่คุณอยู่ก็มีสวัสดิการในการดำรง
ชีพดีพอสมควร แม้ว่าในยามที่คุณตกงานก็ตาม

อย่างที่ผมได้พยากรณ์ให้คุณไปเมื่อปีที่แล้วว่า การเงินของคุณจะไม่ฟูฟ่า มั่งคั่ง ร่ำรวยนัก แต่ก็อยู่
ในระดับที่มั่นคงพอสมควร เพียงแต่ความมั่นคงดังกล่าวมาอยู่ในรูปสวัสดิการของรัฐในระยะยาว ซึ่ง
แน่นอนว่า รัฐบาลก็คงจะไม่ได้ให้เงินคุณมาเป็นก้อนๆให้เหลือเก็บแบบเศรษฐี เพราะเขาเป็นรัฐบาลที่มี
นโยบายแบบรัฐสังคมนิยม

